

Với mục tiêu xây dựng môi trường an toàn thúc đẩy học sinh học tập tại trường học, nâng cao năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường mầm non, những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai áp dụng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngoài những mô hình xây dựng cơ sở hạ tầng với chất lượng tốt "sáng, xanh, sạch, đẹp", đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường học cũng được tham gia các chương trình tập huấn nâng cao trình độ và có cơ hội tiếp cận và áp dụng những kiến thức đã học trong quá trình công tác. Từ đó, tạo môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ. Việc lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình giáo dục sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình.

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

2 năm qua, chủ trương xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã tạo "cú hích" để thay đổi phương pháp giáo dục ở các trường mầm non.



Các cháu vui chơi trong khuôn viên Trường Mầm non Vũ Đông (thành phố Thái Bình).

Vũ Thư được biết đến là một trong những huyện thực hiện tốt chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ông Vũ Minh Quyết, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Trong 2 năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ

và Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thường xuyên mở lớp tập huấn, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đi thực tế các mô hình trường điểm trong tỉnh và các trường ở các thành phố lớn như: Trường Mầm non Việt Trì (Hà Nội), Trường Mầm non

Việt - Anh (thành phố Vinh, Nghệ An), Trường Mầm non Bình Minh (thành phố Lào Cai)... Trên cơ sở đó, các trường đã quy hoạch sân, vườn và xây dựng các khu chức năng, đặc biệt là khu thực hành trải nghiệm sáng tạo của trẻ, chuyển một số góc hoạt động (góc phân vai, góc nghệ thuật, góc thư viện...) ra ngoài trời để thay đổi không gian hoạt

động cho trẻ... Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tượng, điều kiện của từng nhóm, lớp; chú trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ; thiết kế các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ linh hoạt, sáng tạo theo các chủ đề trong

năm. Trong cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp huyện có 10 trường mầm non được xếp loại xuất sắc, 18 trường mầm non xếp loại tốt và 5 trường mầm non xếp loại khá. Trong cuộc thi cấp tỉnh, ngành Giáo dục Vũ Thư xếp loại xuất sắc phân thi tạo môi trường ngoài lớp học, sản phẩm video của Vũ Thư xếp loại xuất sắc, chung cuộc toàn đoàn Vũ Thư đạt giải B.

Cùng với Vũ Thư, thành phố Thái Bình cũng tích cực thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trong đó Trường Mầm non Vũ Đông là một trong những trường điển hình. Tại Trường Mầm non Vũ Đông, khuôn viên trường được bố trí như một công viên kỳ thú, nhiều sắc màu. Tại đây, mỗi bức tường là một bức tranh sinh động với những nhân vật hoạt hình gắn gũi với trẻ. Ngay trong khuôn viên trường còn có một khu vườn cổ tích với hình ảnh mô phỏng của các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, vườn cỏ cây, hoa lá tươi, xanh. Những chiếc lốp xe cũ, vỏ chai nước ngọt, thậm chí là vỏ hộp bánh cũng được đổi bàn tay khéo léo của các cô giáo biến thành vật trang trí, đồ dùng xinh xắn. Bên cạnh đó, nhà trường còn trồng hàng chục loại hoa, cây cảnh, cây ăn trái. Mỗi cây đều được gắn bảng tên, giúp trẻ quan sát và làm quen với thiên nhiên. Nhà trường đã tận dụng mọi không gian, ngay

cả gầm cầu thang, khoảng trống giữa hai dãy nhà để tạo thành những góc vui chơi, học tập như sân khấu, nhà bếp cho bé tập làm nội trợ... cho trẻ được vui chơi và trải nghiệm. Cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, nhà trường còn tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Các giờ giảng dạy trên lớp được các cô thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng độ tuổi. Trẻ cũng được vận động ngoài trời nhiều hơn nên tỏ ra rất thích thú, hào hứng khi đến trường.

Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm: Sau 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phần lớn trẻ đã tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động, làm việc theo nhóm đã được trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến của mình. Đặc biệt, trẻ biết suy nghĩ và vận dụng những điều học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình huống... Từ đó, trẻ mạnh dạn, tự tin phát huy khả năng sáng tạo khi tham gia các hoạt động giáo dục và phát triển toàn diện về thể chất, nhân thức ngôn ngữ, tinh cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thời gian tới.

DẶNG ANH

Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho các học viên là chuyên viên phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố và hướng dẫn viên tại các điểm du lịch trong tỉnh.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên đã nghe giới thiệu về tổng quan du lịch; tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; cách xử lý một số tình huống trong giao tiếp... Ngoài ra, học viên còn được trao đổi, thảo luận những vấn đề thường gặp của hướng dẫn viên du lịch tại điểm và đi thực tế tại một số điểm du lịch trong tỉnh. Việc thảo luận, xây dựng và thuyết minh sẽ giúp giảng viên kiểm tra năng lực của các học viên, từ đó bổ sung những kiến thức kịp thời.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 17 - 19/7 với mục đích trang bị kỹ năng cần thiết cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch tỉnh. Đây cũng là cơ hội để các học viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại điểm.

Hỗ trợ 8.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo



Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ được hỗ trợ suất ăn miễn phí.

Thực hiện phong trào mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động, quyên góp, trích quỹ nhân đạo trao tặng 3.950 suất quà cho người nghèo, đối tượng chính sách với tổng trị giá 1,35 tỷ đồng; bảo trợ gạo thường xuyên cho 450 địa chỉ nhân đạo với mức 10kg/địa chỉ/tháng; trao 241 suất học bổng, 25 xe lăn cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 325 triệu đồng. Để đồng viên người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố hỗ trợ 8.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú.

Đáng mừng phong trào mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, trong thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ sẽ theo dõi 3.000 địa chỉ nhân đạo khó khăn nhất để kêu gọi trợ giúp và bảo trợ thường xuyên. Hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố duy trì và phát triển thêm từ 3 bếp ăn chữ thập đỏ trở lên nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục làm việc với các tổ chức trong và ngoài nước như quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), quỹ EDF tài trợ thêm học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập, tăng cường kiểm tra, giám sát dự án cho vay để sinh sản cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

HOÀNG LANH

Vũ Thư Kết nạp mới 329 đoàn viên công đoàn

Thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch, khảo sát, phân công cán bộ xuống các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã thành lập được thêm 2 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 329 đoàn viên, qua đó nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn huyện lên 167 đơn vị và 9.322 đoàn viên. Từ nay đến cuối năm, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập các công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên công đoàn.

NGUYỄN CƯỜNG

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 đã đi được nửa chặng đường với hàng loạt hoạt động thiết thực, ý nghĩa để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 chính thức khởi động hơn 1 tháng và đang phát triển mạnh ở tất cả các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên tham gia. Chỉ tính riêng trong ngày ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp huyện, toàn tỉnh có gần 4.500 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động: xóa bỏ 19 bãi rác tự phát; tặng 12 góc học tập; khám chữa bệnh cho 550 đối tượng, tặng 102 suất quà; bóc gỡ quảng cáo trái phép, vệ sinh môi trường 76 tuyến đường; hiến máu tình nguyện, thu được 475 đơn vị máu; tổ chức 10 hoạt động giữ gìn, bảo đảm an toàn giao thông; khôi phục khoảng 8km dòng chảy; tặng 3 công trình sân chơi cho thiếu nhi... Chỉ tính riêng Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Điểm mới của chiến dịch thanh niên tình



Cắt tóc miễn phí cho trẻ em xã Đô Lương (Đông Hưng).

nguyện hè năm 2018 là các cấp bộ đoàn đã chủ động kết nối với các đơn vị trong và ngoài tỉnh huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm đến việc tập hợp, điều tiết, sắp xếp các lực lượng thanh niên tình nguyện từ các tỉnh, thành phố, các

bộ, ngành và các đội hình thanh niên tình nguyện về triển khai hoạt động tình nguyện tại các địa phương. Các hoạt động đều có sự khảo sát cụ thể địa bàn, sau đó thống nhất nội dung hoạt động, bảo đảm triển khai an toàn, hiệu quả. Với chủ đề "Tuổi trẻ Thái Bình sáng tạo, tình nguyện

vì cộng đồng", chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch nhỏ được cụ thể hóa theo từng tuyến đối tượng. Trong đó, chiến dịch mùa hè xanh hướng đến cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên khối đại học, cao đẳng, học viện;

chiến dịch hoa phượng đỏ dành cho cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; chiến dịch kỹ năng hồng triền khai trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ và chiến dịch hành quân xanh trong thanh niên lực lượng vũ trang. Tỉnh đoàn đã có kế hoạch để các hoạt động diễn ra không dàn trải bởi các chương trình và chiến dịch cụ thể được phân bổ cho từng nhóm đối tượng với nội dung và phương thức triển khai thực hiện khác nhau như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; chăm lo cho thiếu nhi; bảo đảm an sinh xã hội... Đồng chí Phạm Tùng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy Thái Thư cho biết: Mỗi chương trình, chiến dịch mang một màu sắc, lĩnh vực riêng và cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên mọi mặt trận. Chính việc lựa chọn đúng việc, đúng đối tượng đã đem lại hiệu quả cao cho các hoạt động.

Là người dân của một trong những địa phương được hỗ trợ kinh phí, ngày công của các cấp bộ đoàn để xây dựng nông thôn mới,

bà Mai Thị Anh, thôn Đồng Tỉnh, xã Thụy Dương (Thái Thư) cho biết: Chúng tôi cảm thấy rất vui khi được hỗ trợ kinh phí để bê tông hóa tuyến đường liên thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Tôi mong rằng những hoạt động như thế này sẽ được nhân rộng hơn nữa. Còn anh Hoàng Văn Vinh, thôn 2, xã Đô Lương (Đông Hưng) thì phấn khởi: Các con tôi được nhận quà, chơi trong môi trường sân chơi do đoàn thanh niên các cấp tặng thì vui lắm. Cháu cũng rất ngoan ngoãn, dễ yên cho các chú thanh niên cắt tóc miễn phí. Đây là những việc làm rất ý nghĩa và thiết thực.

Các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 đã và đang được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện đồng loạt, sáng tạo, bám sát tình hình thực tế, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương, mang đến kết quả tích cực và sôi nổi cho tuổi trẻ toàn tỉnh. Đó là môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

QUẦN PHƯƠNG

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn viết hàng trăm bài, treo pa nô, áp phích tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với các đồng chí là trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng, giáo viên và học sinh các trường học, các hộ kinh doanh; tổ chức giáo dục pháp luật cho hàng trăm người bị tạm giam, tạm giữ, các đối tượng phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án; gọi hỏi, răn đe, giáo dục pháp luật cho

CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ Kéo giảm các loại tội phạm

Thời gian qua, Công an huyện Hưng Hà đã thực hiện nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, qua đó kéo giảm các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

gần 400 đối tượng thuộc diện quản lý, yêu cầu các đối tượng ký cam kết không vi phạm pháp luật... Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh triệt phá các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện khởi tố 53/53 bị can; trong đó, bắt 23 vụ, 24 bị can phạm

tội ma túy (tàng trữ trái phép chất ma túy 20 vụ; mua bán trái phép chất ma túy 3 vụ), giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Điển hình: hồi 14 giờ 30 phút ngày 10/3/2018, tại địa phận thôn Trắc Dương, xã Thái Phương (Hưng Hà), Công an huyện Hưng Hà phát hiện, bắt quả tang Trần Hữu Thái, sinh năm 1988, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hồng An (Hưng Hà) có hành vi bán trái phép 1 gói ma túy loại Methamphetamine trọng lượng 0,0161 gam cho

Phạm Thế Anh, sinh năm 1990, trú tại thôn Vũ Đông, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) với giá 800.000 đồng. Lực lượng công an thu giữ trên người Thái 7 gói ma túy loại Methamphetamine có tổng khối lượng 1,1020 gam. Tội phạm về sở hữu đã phát hiện 16 vụ, 21 bị can, giảm 6 vụ so với cùng kỳ, đã khởi tố mới 14 vụ/19 bị can, xử lý hành chính 2 vụ. Trong đó, tạt cày tài sản 11 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ; khởi tố mới 10 vụ/15 bị can; tội lừa đảo chiếm đoạt

tài sản phát hiện 2 vụ; hủy hoại tài sản phát hiện 1 vụ, đáng chú ý không xảy ra tội cướp đoạt và cướp tài sản. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội xảy ra 8 vụ, giảm 12 vụ, đã khởi tố 5 vụ/5 bị can, giảm 6 vụ/44 bị can so với cùng kỳ. Trong đó, tội cố ý gây thương tích xảy ra 1 vụ, tội đánh bạc xảy ra 1 vụ, tội giết người xảy ra 1 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra 1 vụ. Trong đó, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Đức Cự để điều tra về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Do có mâu thuẫn từ trước với anh Trần Xuân Hùng, sinh năm 1986, trú tại thôn Dương Xá, xã Tiến Đức (Hưng Hà), khoảng 4 giờ ngày 19/3/2018, Nguyễn Đức Cự, sinh năm 1954, trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức (Hưng Hà) có hành vi dùng xăng đốt cửa xếp của gia đình anh Hùng. Hậu quả cửa xếp cháy lan sang xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V, biển kiểm soát 17A-056.08 của anh Trần Quang Phương,

sinh năm 1981, trú tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà). Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ nội thất xe ô tô, thiệt hại về tài sản 450 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Qua công tác đấu tranh cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018 tình hình tội phạm trên địa

bàn có chiều hướng giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tội phạm vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Tội phạm trong độ tuổi vị thành niên xảy ra nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một số thanh niên hiện nay kém, một số thiếu hiểu biết pháp luật. Thực tế tình hình tội

phạm trên địa bàn huyện cho thấy, trình độ học vấn của các bị can không cao, trình độ văn hóa cao nhất đến 9/12 là 44/53 bị can (chiếm 83%). Do trình độ học vấn hạn chế nên các đối tượng đã lựa chọn phương án xử sự trái với các chuẩn mực xã hội và quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG



Lực lượng công an đấu tranh với đối tượng ma túy.